

Forward p.2

มหกรรมสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน
ภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่ง
วิทย ชับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2

Recent News p.4

มบส.พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน

BSRU Spot p.7

เวลากับการเดินทาง
ชนะใจกว่าคุณ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

*Violet
Frame*

ทีมปอม ปอม BSRU
คว้าถ้วยฯ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ



มหกรรมสุขภาพดี สู้วิถีชุมชน ภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2

วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพดี สู้วิถีชุมชน ภายใต้โครงการนำปราชญ์ศาสตร์แห่งวิทย์ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนปีที่ 2 ณ ชุมชนตำบลสระยายโสม อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ย้อนใจทัน รองนายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดมหกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลายจากสาขาวิชาที่เข้าร่วม อาทิ เช่น กิจกรรมสุขภาพดีสู้วิถีชุมชน กิจกรรมตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด ระดับความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด กิจกรรมแพทย์แผนไทยสู้ชุมชน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยหนังยางอย่างง่าย กิจกรรมอาชีวอนามัยใส่ใจชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำหรับผู้สูงอายุ โดยภาพรวมของการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก และได้รับข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีการจัดโครงการดีๆ แบบนี้อีกอย่างต่อเนื่องต่อไป



Headline

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ทีมปอม ปอม BSRU คว้าถ้วยฯ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

Violet Frame ฉบับนี้ ... ขอนำเสนออีกหนึ่งความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ “Thailand National Cheerleading Championships 2015” โดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งประจำประเทศไทย สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติ อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านมา

ทีม BSRU DANCIN' MAN โดย นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประภทที่มรุ่น 18 ปีขึ้นไป ด้วยคะแนน 178.5 ซึ่งงานนี้ได้ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกสอนมานั่งพูดคุยเส้นทางการประสบความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้

“กิจกรรมการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์หรือการแข่งขันปอมปอมเชียร์นั้นมีความน่าสนใจและเราอยู่ในวงการเชียร์ลีดเดอร์มากกว่า 12 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน เวทีที่แข่งขันส่วนใหญ่เป็นเวทีระดับประเทศที่ได้รับการยอมรับ และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ตนคิดว่า มันถึงเวลาแล้วที่เด็กๆ กลุ่มนี้จะได้ออกไปแสดงศักยภาพที่มีอยู่”

แนวความคิดของการแสดง

เด็กๆ กลุ่มนี้มีทักษะการเต้นในเพลงสากลค่อนข้างน้อย ซึ่งเพลงเชียร์ลีดดิ้งนั้นมีข้อจำกัดเฉพาะว่าใช้ได้แค่เพลงประเภทนั้นๆ ด้วยความคิดต่างออกไป จึงดึงเอาความถนัดความสนุกสนานในการเต้นเพลงไทยสากลของเด็กมาใช้ในเพลงของ คริสติน่า อากีล่าร์ อาทิ เพลงพูดอีกที , อย่างนี้ไม่ยาก , อย่างมองตรงนั้น ฯลฯ เอามาผสมผสานกันให้เกิดสไตล์ใหม่คือ เอาเพลงไทยมาเต้น เพื่อช่วยเด็กๆ ในการจำท่า , นับจังหวะ หรืออารมณ์ในการแสดงจะได้ออกมาอย่างเต็มที่ และจุดเน้นอีกอย่างได้แก่ เสื้อผ้า ซึ่งจะใช้สีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีม่วง และสีประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ คือ สีเขียว มา

(อ่านต่อหน้า 6)

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



มบส.พร้อมใจ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลัง ของแผ่นดิน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 07:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี “ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมมหาราชศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง อีกทั้งนิสิต นักศึกษา ร่วมใจกันแปรอักษรเป็นคำว่า “88 พรรษา” กันอย่างสวยงาม •

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ “Bile for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สาธิตฯ ภายในงานมีฐานกิจกรรมต่างๆมากมายจากทางโรงเรียน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย •





โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สา ข้าราชการศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับครูศึกษานิเทศ กทม. สพฐ และ สข. ในหัวข้อ แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ภาสกร พงษ์สิทธินิธกร การสร้างและออกแบบสื่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.ดิเรก วรณเดียร แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน ในศตวรรษที่ 21 โดย ดร.วรวรรณ จันทรวงศ์ และหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน โดย ดร.ภัทรินทร์ ชูมาก โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ห้อง 300501 เพื่อเป็นการบริการวิชาการต่อชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่งคณาจารย์หมวดศึกษานิเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ กับ คณาจารย์ในสาขาวิชาศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้กับคณาจารย์หมวดศึกษานิเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ •



ตักบาตรบอกรักพ่อ

ชรมมกลั๊ดี จัดกิจกรรม ตักบาตรบอกรักพ่อ Making Merit for Dad ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) •



ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2

กาประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (วิพากษ์) ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 58 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อย/จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลการทำงานรายงานการประเมินตนเองตามแผนกลยุทธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา •



ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี

สา วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ก้าวหน้ากับมาตรฐานการบัญชี” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจันทเพชร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 08.30 - 16.30 น. •

ผสมกันให้เกิดสไตล์ใหม่แต่คิดว่าสองสีคงไม่พอ จึงมีความคิดนำสีชมพูมาตัดให้เป็นลวดลายของเชียร์ลีดดิ้ง ซึ่งถ้าดูในระดับสากลมักจะเป็นรูปแบบลีดเดอร์อย่างแท้จริง แต่เราไม่ชอบทำแบบนั้นเพราะจะเหมือนคนอื่น เราต้องการสร้างความแตกต่างเราเลยสร้างรูปแบบขึ้นมาใหม่คือผู้ชายและผู้หญิงใส่เสื้อเอวลอยและปกตีผู้หญิงจะใส่กระโปรงแต่เราใส่กางเกง โดยมีแนวคิดเป็นยอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ DANCIN' MAN

การเตรียมตัวก่อนแข่งขัน

อาจารย์วิฑูรย์ ธรรมณีโรจน์ จะเน้นการซ้อมทีมให้แข็งแกร่ง สลับการหยุดพัก เพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยหรือบาดเจ็บ ซ้อมจริงจึงเพื่อให้เกิดความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้มีเวลาพักและฟื้นฟูร่างกายได้อย่างเต็มที่ โดยมีรุ่นพี่คอยควบคุมการฝึกซ้อมของรุ่นน้อง ซึ่งเราได้วางแผนการฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2557 หลังทราบกำหนดการแข่งขัน ซ้อมเก็บมาเรื่อยๆ แต่ถามว่าการซ้อมเก็บได้ประโยชน์ไหม ตอบเลยว่า ไม่ได้เพราะเด็กมาไม่ครบแล้วทำให้ทำงานไม่ได้จนต้องหยุดซ้อมไป กลับมาซ้อมอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีกิจกรรมมากมายจึงไม่ได้ซ้อมอีก มีเวลาซ้อมอีกที่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้ว แต่แข่งขันอีกที่ปลายเดือนตุลาคม มีเวลาซ้อมอย่างจริงจังเพียงแค่

หนึ่งเดือนเท่านั้น

ความรู้สึุก่อนและหลังการแข่งขัน

ก่อนแข่งขันรู้สึกตื่นเต้น เพราะโอกาสในการแข่งขันระดับนี้ไม่มาก หรือถ้ามีจะเป็นช่วงของเวลาที่ไม่ค่อยตรงกัน สำคัญที่สุดคือ มีผู้ให้การสนับสนุนมีน้อยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันได้ แต่เมื่อการแข่งขันสิ้นสุด เราคิดว่าสิ่งที่ทำให้ชนะใจกรรมการ คือ ทีมแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ละคนมีความโดดเด่นและความถนัดที่แตกต่างกันไป จึงได้ดึงจุดนั้นเป็นจุดเด่นมารวมกันทำให้เกิดความลงตัวและการทำงานเป็นทีม บวกกับความชอบในแนวเพลง จึงทำให้ทีมมีความสุขที่ได้เต้นในแนวเพลงที่ชอบ สามารถสื่อสารความรู้สึกกับและส่งให้แก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกส่วนคือ เรื่องการใช้เทคนิคการแก้ไข การหลบหลีกสายตาของกรรมการ จึงสามารถเอาชนะคู่แข่งที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว 7 ปีซ้อนได้

รางวัลที่ได้รับสามารถพัฒนาสาขาวิชาหรือคณะอย่างไร

ถ้วยรางวัลนี้มีความหมาย มันสื่อถึงการฝ่าฝืนอุปสรรคอย่างมากมาย เป็นสิ่งกระตุ้นถึงความสามารถและศักยภาพของสาขาวิชาและคณะที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ได้ และหลัง

จากที่ได้รับรางวัลจากรายการ TNCC 2015 เราได้ส่งนิสิตไปแข่งในเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน แข่งขันกับประเทศได้หวั่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว ญี่ปุ่น จีน และทีมจากประเทศอีกหนึ่งทีม ซึ่งเวทีนี้แม้เราจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยแต่ก็ทำให้นิสิตของเราได้รับประสบการณ์ และได้มองเห็นการทำงานอย่างเป็นทีมของนานาชาติด้วย นอกจากนี้ทางสาขายังได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์การแข่งขัน ไม่เกิดความตกใจเมื่อต้องเจอความกดดัน ได้รู้จักผู้คนและมีการสร้างความสัมพันธ์อย่างหลากหลาย

สำหรับในปีหน้าได้วางแผนจะเปิดอดิชั่นหรือการทดสอบให้ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมในทีมของเราและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ออดิชั่นแต่ภายในสาขา แต่การรวมทีมนั้นถ้าเด็กในสาขาเรามีความสามารถมากกว่าเราก็ต้องเลือกทีมนั้นไปแข่ง แต่ถ้ามีผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมากเราก็จะแบ่งออกเป็นสองทีม

สุดท้ายนี้ ... อาจารย์วิฑูรย์ ธรรมณีโรจน์ ยังเชิญชวนนิสิตที่สนใจและมีความสามารถในด้านนี้มาร่วมสนุก ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป •



BSRU Spot

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

“เวลากับการเดินทาง” ชนะใจกว่าทุน “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

“เวลากับการเดินทาง” คือ ผลงานจากแรงบันดาลใจของ นางสาว โนรีอัยยิ เจ๊ะเงาะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลป์ โดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้มอบทุน

โนรีอัยยิ เล่าว่า ตนใช้ชื่อผลงานว่า “เวลากับการเดินทาง” เพราะแรงบันดาลใจ คือ บ้านไกล (จ.นราธิวาส) นึกถึงยานพาหนะ รถประจำทาง เรือที่ส่งเรามาเรียน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับทุนการศึกษา และในปีหน้าผู้ได้รับทุนต้องทำงานศิลปะและส่งเข้า

ร่วมประมูล เพื่อเป็นการหารายได้ให้นักศึกษารุ่นต่อไป “ทราบข่าวจากอาจารย์ที่ปรึกษา รู้สึกภูมิใจและดีใจมาก และยิ่งตื่นเต้นมากตอนที่จะได้รับรางวัลและถ่ายรูปกับท่าน องคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้รับมา ตนจะได้ใช้ในเวลาที่ออกไปฝึกสอน จ่ายค่าเทอม และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุเมธ พัดเยี่ยม ประธานสาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำและเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอด และฝากถึงรุ่นน้องที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ว่า อยากให้้องๆ ส่งผลงานกันมากๆ โอกาสที่จะได้ก็จะมากตามไปด้วย

ช่วงท้าย อ.สุเมธ กล่าวว่า สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีความคาดหวังเพราะดูจากจำนวนนิสิตและศักยภาพเห็นว่ามีความมาตรฐานเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยอื่น และพยายามผลักดันนิสิตคือ นิสิตต้องคิด และพยายามแสดงผลงานการเข้าประกวด ซึ่งถือว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่ง โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการก็จะดูประวัติและตัวผลงานจากการประกวด หรือการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ประกอบไปด้วย

สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและให้การส่งเสริมกิจการทางด้านศิลปะเสมอมา ได้มีดำริที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษา แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาทางด้านการศึกษาสร้างสรรคศิลป์ในระดับอุดมศึกษาโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิลป์ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” •

Edu-Move

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

BSRU-DIMA 2015

6 ปีที่ผ่านมา จากความร่วมมือของ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยส่งอาจารย์และคัดเลือกนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีสากล เรื่อง “Video Production, Sound Effect and Editing” ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้สร้างทักษะและเทคนิคต่างๆ รวมถึงได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมค่ายภาพยนตร์และแอนิเมชัน (DINFAC) และล่าสุด 3 สาขาวิชา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 11-29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และคัดเลือกนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 17 คน เข้ารับการอบรม

ในปี 2016 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) ยังคงเดินทางขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้หลากหลายเพิ่มขึ้น อาทิ โครงการ DIMA-BSRU K-Wave Camp เรียนภาษาเกาหลี ผ่านวัฒนธรรม K-pop 2st, การจัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ที่เปิดโอกาสให้นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน , สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย สามารถเรียนแลกเปลี่ยน โดยคิดหน่วยกิตได้และจัดให้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร •



SCB EASY

ทำธุรกรรมการเงินของคุณ
ให้เป็นเรื่องง่าย
กับ SCB EASY NET

แอปพลิเคชันที่ให้คุณมากกว่า โอนเงิน
เติมเงิน จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมถูกกว่า
เช็คยอดเงินคงเหลือได้ จัดการทุกบัญชี
สะดวกสบาย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
สมัครเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย



เปิด จันทร์ - เสาร์
Open - Closed
09.00 - 19.00

แล้วพบกันนะ ที่ครัวหวกะทิ
ชั้น 2 สระวายน้ำบ้านสมเด็จ
อร่อยคุณภาพ
รับจัดเก้าอี้รถล้อแถมเบรก
02-466-6300
080-495-1665

ครัวหวกะทิ
ENJOY FOOD - ENJOY DRINK - ENJOY LIFE

ร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด

จำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพ ประหยัดเวลา ราคายุติธรรม
ผลประโยชน์เป็นของสมาชิก และช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย
สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากมูลค่าหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนจาก
ยอดซื้อสินค้า

อุดหนุนร้านสหกรณ์ ได้ทั้งสินค้าที่มีเงินปันผลเฉลี่ยคืน
และได้ทำทุกส่วนรวมร่วมกัน